

ไทยจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียน เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งด้านพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคอาเซียน

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่อง การประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในทศวรรษหน้า (ASEAN-SEAFDEC Conference on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020 “Fish for the People 2020 : Adaptation to a Changing Environment” โดยมี นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมร่วมกันระหว่าง สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ซีฟเดค และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย กรมประมง ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน คือ รองเลขาธิการอาเซียน (Dr. Sundram Pushapanathan) และผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมถึงญี่ปุ่นในฐานะเป็นประเทศสมาชิกของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน

ทั้งนี้ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีอาเซียน-ซีฟเดค ทั้ง 9 ประเทศได้ร่วมกันให้การรับรองและประกาศข้อมติเรื่อง “การจัดการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ. 2563” (Resolution on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020) เพื่อเป็นกรอบนโยบายในการพัฒนาการประมงของภูมิภาคอาเซียนต่อไปสำหรับสิบปีข้างหน้า โดยข้อมติในการรับรองและประกาศจะเป็นกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน ครอบคลุมทุกมิติของภาคการประมง อันประกอบด้วย การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและบรรเทาความยากจน พัฒนาการบริหารจัดการประมงให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการประมงและทำประมงที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ (Ecosystem approach) รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนประมงมีความคล่องตัว ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าประมง ส่งเสริมมาตรการร่วมอาเซียนด้านการปรับมาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ ปรับปรุงสภาพการทำงานของลูกจ้าง และแรงงานประมงให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการพัฒนาศาสตร์หุ่นยนต์และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน และปกป้องคุ้มครองระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน และ ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายบริหารจัดการประมงให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับกรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการในการจัดการประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคในทศวรรษหน้าที่รัฐมนตรีอาเซียนให้ความเห็นชอบร่วมกันนี้ จะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการประมงในระดับประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งในแง่ความยั่งยืนของทรัพยากรประมงการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของชาวประมง สวัสดิการแรงงานประมง การส่งเสริมบทบาทความเสมอภาคของสตรี การผลิตสินค้าประมงให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้า การปรับตัวของภาคการประมงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะทำให้ความร่วมมือในระดับภูมิภาคมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าประมงจากภูมิภาคในตลาดโลกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการประมงให้ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ได้ถูกนำมาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งได้จากการประชุมหารือทางวิชาการในระดับภูมิภาค ได้แก่ การบริหารจัดการประมง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน รวมทั้งการบริหารจัดการประมงเชิงนิเวศ การเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำและการจัดการระบบที่ปลอดภัย ความต้องการด้านการค้า รวมถึงการปรับตัวต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนประมง และความยั่งยืนของสินค้าสัตว์น้ำจากการ

ประมงน้ำจืด อีกทั้งทำให้รู้ทันต่อกระแสการประมงในระดับภูมิภาคในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับ คณะทำงานรุ่นปัจจุบันและในรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย

อย่างไรก็ตาม เกือบสิบปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ประเทศสมาชิกมีความพยายามอย่างหนัก เพื่อให้มั่นใจว่าการประมงเกิดความยั่งยืน โดยมีการป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม การ รักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เป้าหมายต่อไป คือ การสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือใน การกำหนดทิศทาง เพื่อสนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืนและเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร เช่นเดียวกับการสร้างสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชนในทศวรรษหน้า ในการประชุมครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติด้าน ความมั่นคงด้านอาหาร ทบทวนการพิจารณาเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนประมง สนับสนุนความเสมอภาคด้าน สังคม เศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ เข้มแข็งให้กับภาคการประมงของประเทศด้านพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน

“ภาคการประมงเป็นภาคการผลิตที่สำคัญ ที่จะนำเศรษฐกิจมาสู่ประเทศชาติ สำหรับกรอบนโยบายเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 และในปัจจุบันสถานการณ์ในด้านต่างๆก็แปรเปลี่ยน อาทิ สภาพการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กฎกติกาทางการค้า เป็นต้น การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ วิธีการจับสัตว์น้ำอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน ตลอดจนต้องคำนึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายธีระ กล่าว

อนึ่ง การจัดประชุม “การประมงอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในทศวรรษหน้า สัตว์น้ำเพื่อมวล มนุษยชาติ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน โดยแยกการประชุมออกเป็นคณะต่างๆ 4 คณะ ได้แก่

1. การประชุมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2554 โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรระหว่างประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจาก 30 ประเทศทั้งในและนอกภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหารือประเด็นหลักตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำรวม 8 หัวข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการประมง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการประมงเชิงนิเวศ ความปลอดภัยอาหารสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ การค้าสินค้าสัตว์น้ำ การปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ชุมชนประมงและเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงทางอาหารจากการประมงน้ำจืด

2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสบวกสาม จัดในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ช่วงบ่าย ซึ่งเป็นการประชุม หารือในระดับปลัดกระทรวงของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม (กัมพูชาไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม) และไทย) โดยมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ทางประมงกับประเทศเกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น ตามกรอบความร่วมมือที่เห็นชอบในการประชุมระดับรัฐมนตรี เกษตรและป่าไม้อาเซียน ครั้งที่ 10 (10th AMAF Plus three Meeting) นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงความร่วมมือ ทางประมงที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการประมงอย่างยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยได้ มีการนำเสนอกรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดสร้างปะการังเทียม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึก การประมงและ วิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส จัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ช่วงบ่ายเช่นเดียวกัน โดยเป็นการ ประชุมหารือในระดับปลัดกระทรวง เพื่อร่วมกันพิจารณาความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) เรื่อง การประมงอย่างยั่งยืนสำหรับความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ. 2563

4. การประชุมระดับรัฐมนตรี จัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีอาเซียน- ซีฟเดค 9 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น) ได้ร่วมกันให้การ

รับรองและประกาศข้อมติเรื่อง “การจัดการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนจนถึงปี พ.ศ. 2563” (Resolution on Sustainable Fisheries for Food Security Towards 2020) เพื่อเป็นกรอบนโยบาย ในการพัฒนาการประมงของภูมิภาคอาเซียนต่อไปสำหรับสิบปีข้างหน้า